

Số: 37/CV-TA

Vụ trả lời đơn

Châu Thành, ngày 25 tháng 01 năm 2021

VP. ĐOÀN ĐBQH & HĐND TỈNH ĐỒNG THÁP	
ĐẾN	Số: ... 2.66/P.P. ...
	Ngày: 29/1/2021.
Chuyên:	
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: Bà Huỳnh Thị Yên Chi, sinh năm 1969; địa chỉ: số 339, ấp Phú Mỹ, xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Tòa án nhân dân huyện Châu Thành nhận được Đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Yên Chi, do Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh chuyển đến.

Tiêu đề nội dung Đơn là "Đơn khiếu nại", tuy nhiên theo nội dung Đơn thể hiện bà Huỳnh Thị Yên Chi yêu cầu Tòa án huyện Châu Thành giải quyết sớm vụ kiện của bà.

Qua xem xét Đơn của bà Huỳnh Thị Yên Chi và hồ sơ vụ kiện Tòa án Huyện đang thụ lý giải quyết, Tòa án trả lời cho bà như sau:

Tòa án huyện Châu Thành thụ lý vụ kiện "Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn bà Huỳnh Thị Yên Chi với bị đơn ông Huỳnh Văn Bạc và 06 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Bà Chi kiện ông Huỳnh Văn Bạc yêu cầu chia thừa kế diện tích đất của cha mẹ để lại 16.825m², bà Chi yêu cầu được hưởng suất thừa kế là 794,7m² đất thuộc thửa số 34 và 2.085,2m² thuộc thửa 528, đất tọa lạc ấp Phú Mỹ, xã Phú Long, huyện Châu Thành.

Ngoài ra, 03 chị em khác của bà Chi và ông Bạc, cũng yêu cầu chia thừa kế: Bà Huỳnh Thị Vàng yêu cầu được hưởng thừa kế là 1.503m²; bà Huỳnh Thị Tiên yêu cầu được hưởng thừa kế là 1.475,4m²; bà Huỳnh Thị Thi Hằng yêu cầu được thừa kế là 1.489,3m² thuộc thửa 528 và yêu cầu mở lối đi rộng 1m, dài 301,53m từ đường nhựa nông thôn đến phần đất của bà Vàng, bà Tiên, bà Hằng yêu cầu chia.

Phía ông Bạc không đồng ý với yêu cầu của bà Chi, bà Vàng, bà Tiên, bà Hằng. Gia đình ông Bạc cho rằng khi còn sống mẹ ông đã chuyển quyền sử dụng đất cho ông, hiện tại hộ của ông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp vào năm 2007, diện tích đất tranh chấp không còn là di sản của cha mẹ chết để lại.

Quá trình giải quyết vụ kiện, ông Bạc không có mặt tại địa phương, gia đình bị đơn không hợp tác trong việc thẩm định, đo đạc và có phát sinh tranh chấp

ranh giới quyền sử dụng đất; nên vụ án có thời gian tạm đình chỉ và thời gian giải quyết vụ án bị kéo dài. Sau đó, Tòa án đã tiến hành xem xét, thẩm định đo đạc, định giá diện tích đất tranh chấp xong. Tuy nhiên, qua thẩm định được biết thửa đất tranh chấp số 528, trước đó ông Bạc đã cầm cố cho người khác; tại thời điểm thẩm định không có mặt người nhận cố đất, nhưng phía gia đình bị đơn không hợp tác, không cung cấp họ tên và địa chỉ của người nhận cố đất. Đến tháng 11/2020 Tòa án mới làm việc được với ông Đỗ Chí Linh, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long và ông Tô Văn Tám là người nhận cố thửa đất 528 và đang canh tác thửa đất này. Sau đó, ông Linh, ông Tám đã nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết hợp đồng cầm cố đất với vợ, chồng ông Bạc.

Trong tháng 01/2021, Tòa án thụ lý yêu cầu độc lập của ông Linh và ông Tám. Do hiện nay ông Bạc vắng mặt, nên phải tiến hành niêm yết tất cả các văn bản tố tụng của Tòa án (gồm: thông báo thụ lý, giấy triệu tập, thông báo về việc kiểm tra tài liệu chứng cứ và hòa giải...). Do đó, để đảm bảo việc xét xử đúng trình tự thủ tục tố tụng, kế hoạch đưa vụ án ra xét xử vào khoảng tháng 4 năm 2021.

Tòa án nhân dân huyện Châu Thành trả lời bà Huỳnh Thị Yến Chi được biết./.

Nơi nhận:

- Bà Huỳnh Thị Yến Chi;
- Thường trực HĐND Tỉnh (để b/c);
- VKSND Huyện (để biết);
- Lưu VT./.



Lê Thị Thiêm